



Ladies Prayer  
INTERNATIONAL



United Pentecostal Church Intl เดือนพฤษภาคม 2024



อธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้า  
โดย แมรี่ แคทเธอริน บิค



คำว่า "ควบคุม" หมายถึง  
"การกำหนดพฤติกรรมหรือกำกับดูแลการดำเนินการบางอย่าง"

เมื่อเราพูดว่า เรามีอำนาจควบคุมบางสิ่ง เราอาจรู้สึกมีอำนาจมาก  
บางครั้งการมอบการควบคุมนี้ให้ผู้อื่นอาจเป็นเรื่องยาก  
หรือที่แย่กว่านั้นคือ มีผู้อื่นเอาการควบคุมนี้ไปจากเรา  
มนุษย์เราอาจรู้สึกแบบนี้  
การมอบอำนาจควบคุมให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยาก

และเราอาจจะขัดขึ้น

เราอาจขัดขึ้นที่จะมอบการควบคุมหรือความต้องการของเราให้แก่พระเจ้า เราอาจรู้สึกว่า  
เรารู้ดีกว่าพระเจ้า เราอาจเริ่มแก้ปัญหาวางแผน  
และจัดการชีวิตและสถานการณ์ของเราเองด้วยกำลังและสติปัญญาของเราเอง

ในชีวิตของดิฉัน เมื่อดิฉันเริ่มอธิษฐานว่า "อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์  
แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด" ภาระหนักก็หลุดออกไป  
ดิฉันได้ตระหนักว่าวิถีของพระเจ้าสูงกว่าวิถีของดิฉัน  
และความคิดของพระเจ้างี้ไม่ใช่ความคิดของดิฉัน (อิสยาห์ 55:8-9)  
เราต้องเข้าใจและยอมรับว่า  
ความต้องการและการควบคุมชีวิตของเราเองเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีใ  
ห้กับเรา

ข้อพระคัมภีร์ที่ดิฉันชอบมากคือ สุภาษิต 3:5-6 "จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า  
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า  
และพระองค์จะทรงกระทำให้อะไรก็ตามที่เจ้าปรารถนา"

วิถีของเรา ความต้องการของเรา การควบคุมของเรา ไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรก็ตาม  
จะนำเราไปสู่ปัญหาเพียงเท่านั้น

เราต้องไว้วางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเราและไม่พึ่งพาในความเข้าใจของเราเอง  
เราต้องรับรู้พระองค์ในทุกทางของเราและให้พระเจ้าทรงควบคุม  
พระองค์ทรงสัญญากับเราว่าพระองค์จะทรงนำทางของเรา  
เราสามารถอธิษฐานให้นำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราได้เช่นนี้  
เราจำเป็นต้องปล่อยมือที่เราจับกุมชีวิตของเราเองไว้จนแน่น  
พยายามควบคุมทุกอย่างให้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของคนอื่น

เมื่อเราดำเนินชีวิตของเราตามนำพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง ความเครียด วิตกกังวล  
และอึดอัดจะเริ่มจางหายไป เราจะดำเนินชีวิตของเราโดยรู้ ไว้วางใจ  
และเชื่อว่านำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

*"เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน หรือจะเอาอะไรดื่ม หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม  
เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้  
แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้  
แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้"* (มัทธิว 6:31-33)

หมายเหตุ: แมรี่ แคทเธอริน มีด มีลูกสาวน่ารัก มีพรสวรรค์และร่าเริง 3 คน ไตแก์ คาร์ล่า (14) อเล็กซ่า (11) และอิสลา (1) เจมส์ สามีนของเธอ เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักร New Life Church ในเมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ พวกเขาเดินทางกับการฟื้นฟูที่กำลังเกิดขึ้นที่นั่น แมรี่รักสามีและลูก ๆ ทั้งยังชอบดื่มกาแฟและต้นไม้ โดยเฉพาะ ต้นทานตะวัน  
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แมรี่รักพระเยซู!

## การตรวจสอบการอธิษฐาน

โดย เลียน อาร์. แกรนด์



เมื่อเตรียมตัวเขียนบทความเกี่ยวกับการอธิษฐานตามนำพระทัยของพระเจ้า  
ทำให้ดิฉันต้องตรวจสอบคำขออธิษฐานโดยทั่ว ๆ ไปของดิฉัน  
คำเหล่านั้นตรงกับสิ่งที่พระคัมภีร์บอกหรือไม่ในเรื่องนำพระทัยของพระเจ้า  
การตรวจสอบการอธิษฐานอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่างได้ดี ...  
และทำให้เรารู้สึกผิดด้วย! ลองมาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อเกี่ยวกับนำพระทัยของพระเจ้า  
และดูว่าจะนำมาใช้กับการอธิษฐานได้อย่างไรบ้าง

“แทนที่จะพูดเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรจะพูดว่า ‘ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด  
เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทำการสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น’ ” (ยากอบ 4:15)

มีวลีหนึ่งที่ดิฉันได้ยินเสมอตอนที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งคิดว่าคนจะไม่พูดกันอีกแล้วเท่าไร คือ "เดี่ยวเดือนหน้าเจอกันนะ ถ้าพระเจ้าทรงโปรด" หรือ "ฉันจะเริ่มงานใหม่เร็ว ๆ นี้แหละ ถ้าพระเจ้าทรงโปรด" เรามักจะวางแผนของเราเองตามที่เราเห็นเหมาะสม โดยที่ลืมเชิญให้พระเจ้าทรงนำชีวิตของเรา เรารีบร้อนที่จะทำสิ่งที่เราตั้งใจว่าจะทำตามหมายกำหนดการของเราเอง โดยเห็นว่าเรามีหลายสิ่งที่เราต้องทำให้เสร็จ ชีวิตการอธิษฐานของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหากเราเริ่มต้นวันของเราโดยทำตามพระธรรมยากอบ 4:15

*"เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี และมีความเบิกบานแจ่มใสที่ได้พบท่าน" (โรม 15:32)*

คนที่อาจจะมีสิทธิ์อารมณ์เสียและเหนื่อยกับการเดินทาง คงจะเป็นอัครสาวกเปาโล แต่เขากลับเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี และเราก็ทำเช่นนั้นได้ด้วย การปล่อยให้มีความรำคาญ ความอึดอัด และลำบากใจกัดกินเวลาอธิษฐานของเรานั้นเป็นเรื่องง่าย แต่หากเราเชื่อว่าสถานการณ์ต่าง ๆ นอกการควบคุมของเราเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอนุญาต เราก็อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ ขอให้เราอธิษฐานให้น้ำพระทัยของพระเจ้าช่วยเราตบสนองด้วยความชื่นชมยินดี และให้ความเชื่อและความสัตย์ซื่อของเราเป็นคำพยานที่มีชีวิตซึ่งเล่าโลมใจของผู้คนรอบ ๆ ตัวเรา

*"อย่าประพฤติดังอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดีเยียดเยี่ยม" (โรม 12:2)*

"บุคลิกฉันเป็นแบบนี้แหละ" "คนผมแดงก็อย่างนี้แหละมีอารมณ์ร้อน" "ฉันไม่เคยอดทนอะไรได้ . . ." และอื่น ๆ อีกมากมาย เอ. . . สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงข้ออ้างสำหรับนิสัยที่ไม่ดีของเราหรือเปล่า? ข้อพระคัมภีร์ข้างต้นเน้นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ น้ำพระทัยของพระองค์คือเราสำแดงผลของพระวิญญาณในชีวิตของเรา

ไม่ว่าบุคลิกของเราจะเป็นอย่างไร มีวัยเด็กหรือประสบการณ์แบบไหน เราก็ควรจะอธิษฐานทุกวันขอให้พระเจ้าของเรานั้นและเปลี่ยนแปลงเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์เป็นสิ่งดี ทรงยอมรับและดีเลิศ!

*"เหตุฉะนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกขุทรมานตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงประพฤติชอบและฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับองค์พระผู้สร้าง ผู้เที่ยงธรรมนั้นเถิด" (1 เปโตร 4:19)*

เรื่องนี้ทำได้ยาก เราชอบพูดถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อน้ำพระทัยนั้นเป็นสิ่งที่สะดวก รู้สึกดี และน่าตื่นเต้น แต่บางครั้งน้ำพระทัยของพระองค์คือ เราจะต้องทนทุกขุ

เราไม่อาจเลือกที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อไรหรือที่ไหนได้  
เพราะเป็นการอุทิศตนอย่างแท้จริง เราทนทุกข์ "ตามน้ำพระทัย" ของพระเจ้าอย่างไร  
ก็ในการอธิษฐานเท่านั้น โดยการมอบตัวเราเองให้กับพระเจ้า  
โดยไว้วางใจว่าพระองค์ทรงรู้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา  
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างของเราและพระองค์จะทรงสัตย์ซื่อต่อเรา  
จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงมองดูที่ผลลัพธ์ เมื่อทุกสิ่งเสร็จสิ้น สิ่งที่สำคัญคือ  
วิญญาณของเราได้รอด  
ขอให้เราอธิษฐานด้วยจริงใจและให้พระองค์ทรงเลือกการทนทุกข์ที่จำเป็นเพื่อเราจะได้รับคว  
ามรอด

เหล่านี้เป็นข้อพระคัมภีร์บางส่วนที่ช่วยเราให้อธิษฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้า

เราจำเป็นต้องระลึกว่า พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงควบคุม  
และพระองค์ทรงรักเรามากกว่าที่เราจะเข้าใจได้!

หมายเหตุ: เลียน อาร์. แกรนด์ จบปริญญาเอกด้านการแปลและเป็นนักแปลอังกฤษ/ฝรั่งเศสที่ได้รับการรับรอง เธอเขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น หนังสือเฝ้าเดี่ยว *Order My Steps* และ *The 3-Hour Translation Team*. เธอและสก็อต สามี เป็นมิชชันนารีที่เมืองคริบเบอริ่ง ประเทศแคนาดา เลียนเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้างานรับใช้ President of Nonprofit Translation Solutions ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กร UPCI [www.LianeRGrant.com](http://www.LianeRGrant.com)

สารจากบรรณาธิการ  
เด็บบี เอเคอร์ส ร็อบบิ้นส์



พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ  
อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เชค ดัตช์ ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก อิตาลี  
ญี่ปุ่น พินจิน โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย สเปน ศรีลังกา สวาฮีลี สวีเดน และไทย

**โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย!**

หากต้องการรับจดหมายข่าว โปรดเขียนอีเมลไปที่

[LadiesPrayerInternational@aol.com](mailto:LadiesPrayerInternational@aol.com) หรือ [debiakers@aol.com](mailto:debiakers@aol.com)

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook](#) และ ["ถูกใจ" เพจของเรา!](#)



Like us on Facebook

เชิญผู้นำที่มอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer  
International ทาง Facebook และ "ถูกใจ" เพจของเรา ลิงก์ Ladies Prayer International  
Facebook

โปรดเชิญกลุ่มของคุณสมัครรับจดหมายข่าวฟรีได้ที่ [Ladies Prayer  
International](#) หรืออีเมลไปที่ [debiakers@aol.com](mailto:debiakers@aol.com)

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อน ๆ และครอบครัวของคุณ  
ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook  
ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็ก ๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้และหลังจากนี้ให้อยู่ทางฝ่ายวิญญาณ และให้คนรุ่นก่อน ๆ ได้กลับมาอยู่ทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ

เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูก ๆ หลาน ๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็ก ๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็ก ๆ จะมีส่วนในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)